

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งในกรอบรอบปัจจัยใหม่, คาดเงินทุนไหลเข้ายังหนุน

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ โดยตลาดจะรอบปัจจัยใหม่เข้ามาชี้หน้า ขณะที่ดีลเลอร์มองว่า การไหลเข้าของเงินทุนในช่วงนี้ น่าจะช่วยให้เงินบาทมีโอกาสแข็งค่าได้อีก

*ยูโรทรงตัวที่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน เมื่อเทียบกับเยน ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย และทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุดรอบ 2 ปี เมื่อเทียบกับปอนด์ โดยสถานการณ์ดังกล่าว น่าจะช่วยคลายกังวลให้แก่ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี)

*นักลงทุนเข้าซื้อปอนด์ในสัปดาห์นี้ หลังจากอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นของอังกฤษหนุนการคาดการณ์ที่ว่า จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ แต่ข้อมูลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่า ไม่มีสัญญาณแรงกดดันด้านค่าจ้าง ช่วยลดการคาดการณ์ดังกล่าวไปบ้าง แต่ภาพรวมนโยบายการเงินของอังกฤษยังสวนทางกับยูโรโซน ซึ่งมีความเสี่ยงที่อีซีบีจะผ่อนคลายนโยบายลงอีก

*การอ่อนค่าของยูโร ช่วยหนุนดัชนีดอลลาร์พุ่งแตะระดับสูงสุดรอบ 1 เดือน แต่ดอลลาร์ยังทรงตัวเมื่อเทียบกับเยน หลังจากเผชิญกับแรงกดดันที่ระดับ 101.80 เยน

*นางเจเน็ต เกลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ได้กล่าวปกป้องอิสรภาพของเฟด ในการแถลงต่อคณะกรรมการบริการการเงิน ประจำสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อวานนี้ โดยได้ตอบกระทู้ถามจากสมาชิกสภานิติบัญญัติพรรครีพับลิกัน ที่ต้องการลดทอนอำนาจของเฟด

*ถ้อยแถลงของนางเกลเลนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและนโยบายของเฟด ยังมีเนื้อหาเหมือนกับคำแถลงของเขาต่อคณะกรรมการธนาคาร ประจำวุฒิสภาสหรัฐ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ซึ่งเขาได้ยืนยันมุมมองที่ว่า นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นความจำเป็น แม้เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวก็ตาม

- *อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ
รพท.วันนี้ อยู่ที่ 32.156 บาท
- *08.48 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.13/15 จาก 32.10/12 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.12/16 จาก 32.09/11 เมื่อวาน
- *เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.50/55 จาก 101.67 เมื่อวาน
- *ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3533/35 จาก 1.3525 เมื่อวาน

"บาทวันนี้กลับมา sideways อยู่ ตลาดคงต้องรอปัจจัยใหม่ๆ หลังจากท่าที
ของเฟดผ่านไปแล้ว ทั้งในเรื่องของรายงานการประชุมเมื่อสัปดาห์ก่อน และการแถลงของ
เยลเลนในสัปดาห์นี้ แต่ถ้ายังไม่มียะไรมากระทบ คิดว่า flows ยังน่าจะเข้ามาได้อยู่"
ดีลเลอร์ กล่าว

เขา คาดว่า เงินบาทในวันนี้จะยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 32.10-32.20
ต่อไป เพื่อรอปัจจัยใหม่เข้ามาสนับสนุน แต่การไหลเข้าของเงินทุนมายังภูมิภาคในช่วงนี้
ทำให้เงินบาทมีความโน้มเอียงไปในทางแข็งค่าได้

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้